

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ติด TOP 5 ประเมิน ก.พ.ร

ศึกษากิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรมวยไทยศึกษา



วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันชมมวยไทย

"ศึกษากิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรมวยไทยศึกษา" โดยนายสมพงษ์ จีนโต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตะโกเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ เวทีมวยมาตรฐาน อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลคอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชาตชัย วัฒนชัย ประธานจัดการแข่งขัน อาจารย์รวย คัมพทนต์ทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยและคณะดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมวยไทยศึกษา และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทย

อบรมการป้องกันตัวด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้นักศึกษาคูพันธุบึง



ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วสันต์ นาคเสนีย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การป้องกันตัวด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยสำหรับนักศึกษาคูพันธุบึง โดยอาจารย์ สำราญ สุขแสงและคณะอาจารย์สาขาวิชามวยไทยศึกษาเป็นวิทยากรอบรม ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลคอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับนักการตลาดศวรรษที่ 21



สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักการตลาดศวรรษที่ 21 (การแต่งหน้าและทำผม) โดยอาจารย์วงเดือน ยะปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกพลบพทรมณีนวรัตน์ เป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ

COM SPORTDAY การแข่งขันเปิดทอง ครั้งที่ 3

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคี รอยยิ้มและเสียงหัวเราะภายใน MCRU การแข่งขันเปิดทอง ครั้งที่ 3 COM SPORTDAY ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2558

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นองค์กรการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้คะแนน 4.4681 ติด TOP 5 ได้อันดับ 5 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง โดยประเมินจากตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิต ร้อยละความพึงพอใจนิสิตนักศึกษา คอสอบัน และมิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจากความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยคุณภาพ

มูลนิธิศม.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หนุนเสริม ทุนการศึกษาแก่เยาวชน



นายวิชัย รุ่งฤทธิ์เดช ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2558 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาร่างระเบียบมูลนิธิ ว่าด้วย การบริหารทรัพย์สิน การเงิน การบัญชี การจัดการกองทุนภายในมูลนิธิ พ.ศ.2558 ร่างระเบียบมูลนิธิ ว่าด้วย สัมผัสศุภเกียรติ และโลโก้เกียรติยศ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการหารายได้ /เงินเข้ากองทุนมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิ ศม.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัย โนมด้านต่าง ๆ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มีมอบทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาทผ่าน นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน



นักวิจัยดีเด่น

ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3



นักศึกษามรภ.หมู่บ้านจอมบึง

คว้ารางวัลชมเชย

ประกวดรำโทนเฉลิมพระเกียรติ



ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วนิดา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ชื่อผลงาน

“พฤติกรรมกรรมการสื่อสารในบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี” และผศ.ปริยาพร ทอมมุก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ชื่อผลงาน “ผ้าทอกะเหรี่ยงราชบุรีจากภูมิปัญญาสู่การนำไปใช้ประโยชน์” ในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าประกวดคนตรี และการแสดงพื้นบ้านภาคกลางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และได้รับรางวัลที่อันดับ 4 (ชมเชย) การประกวด



วงรำโทนพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชัชวาล แอ้วมหล้า รองอธิการบดี อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์ และอาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมแสดงความยินดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริเวณหน้าห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เขาประทับช้างเทรล / จอมบึง ไบค์- ใจเกินร้อย 2558



ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการสุขภาพดีในสวน “เขาประทับช้างเทรล / จอมบึง ไบค์ ใจเกินร้อย 2015 ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี” 2558 ปีที่ 27 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการสร้างเสริมสุขภาพกาย ใจ สังคม และปัญญาของตนเอง ครอบครัว และสมาชิกในองค์กร ในวาระการจัดงานเป็นปีที่ 27 คณะกรรมการจัดงานจึงได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นการวิ่งเทรล (Trail) เป็นการวิ่งผจญภัยในธรรมชาติที่หลากหลาย เรียกการวิ่งในภูมิประเทศที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นักวิ่งจะได้สัมผัสกับธรรมชาติตลอดเส้นทางระยะทาง 32 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร



สมัครทางเว็บไซต์ www.Chombuengmarathon.com และการปฐมนิเทศทางเรียบระยะทาง 30 กิโลเมตร และ 70 กิโลเมตร สมัครทางเว็บไซต์ Thaimtb.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3261-790-7 ต่อ 1111 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th



สุขภาพดีในสวน เดิน-วิ่ง-ปั่น ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี
Healthy Park-Healthy People

ปีที่ 27



เขาประทับช้าง เทรล / จอมบึง ไบค์ ใจเกินร้อย 2558

ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง
เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
KAOPRATABCHANG, CHOMBUENG RATCHABURI THAILAND
วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 05.00 น.
SUNDAY JUNE 21, 2015

เดิน-วิ่ง เทรล 32 กม. 10 กม. และ 2 กม. สำหรับเด็ก และครอบครัว
จักรยานทางเรียบจอมบึง ไบค์ ใจเกินร้อย 30 กม. และ 70 กม.

ผู้จัดทำ: กัปรักษา ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ผศ.สุมิลา โพธิ์พรหม กองบรรณาธิการ ทยวัฒน์ อ่วมเมตร, นางสาวปรานปรียา สิมมา นางสาวธนาธิยา สະสุนทร ออกแบบสื่อ อาจารย์อานนิต หน่อทองคำ, อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย